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เคล็ดลับพิชิตคะแนนของ 5เทพ 
Admission สจล.

วันนี้ KMITL News มีเคล็ดลับดีๆ ของน้องๆ คนเก่งมาฝาก แต่ละคนก็มี
วิธีเตรียมตัว Admission ยังไง ทำาไมถึงสามารถทำาคะแนนได้ดี วันนี้เราจะได้รู้ 
เคล็ดลับของทั้ง 5 เทพ กัน

เคล็ดลับน้องปัด คะแนน Admission สูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์นายวชิรวิทย์ สนุทรจนัทร ์(ปัด) จากโรงเรียนมารีวิทยา
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.90 กล่าวว่า ตอนเรียนจะตั้งใจเรียนใน
เวลา ถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณครูในชั่วโมงเรียน เวลามีเพื่อนที่ไม่เข้าใจในวิชาที่เรียน 
ก็จะช่วยสอนเพื่อน ถือกับว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วย 

นางสาวฟารีดา  วงศ์เสงี่ยม (ดา) จากโรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ทำา
คะแนนสูงสุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า 
ตอนเรียนพยายามรีบค้นหาตัวเองว่าตัวเราชอบเรียนทางด้านไหนมากที่สุด แล้ว
ตั้งใจเรียนให้ดีๆ ในทุกวิชา หาข้อมูลในด้านที่เราชอบหรือถนัดเพิ่มเติม แล้วมุ่ง
ไปตาทางนั้นเลยค่ะ มีคำาสอนของศาสนาอิสลามคำาสอนหนึ่งบอกวา่ “การงานทกุ
การงาน ขึ้นอยู่กับเจตนา” ดังนั้นหากความตั้งใจและเจตนาของเราดี เราก็ไม่น่า
มีปัญหาในการพุ่งชนเป้าหมายของเราหรอกค่ะ

นายณัฐนนท์ บัวสุข (ฟลุ๊ค) จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ทำาคะแนนสูงสุด ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง) กล่าวว่า ผมเป็น
คนอ่านหนังสือแบบยาวๆ นานๆ ไม่ได้ ละไม่ค่อยชอบอ่านด้วย ชอบเล่นเกมเล่น
โทรศัพท์มากกว่า แต่ในช่วงใกล้สอบ ผมจะพยายามบังคับตัวเองให้อ่านได้ทุกวัน 
หรือให้คนในครอบครัวช่วยเตือน หรือให้คุณแม่เอาโทรศัพท์ไปเก็บหลังจากกลับ
มาจากโรงเรียน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเล่น ซึ่งก็พอจะช่วยได้ เพราะไม่รู้จะทำาอะไร 
มีเวลาว่างเลยต้องอ่านหนังสือ และพยายามทำาโจทย์เยอะๆ เพื่อที่จะให้ได้คณะ
ที่ตัวเองอยากได้อย่างมั่นใจ

นายฐนชล โสมนรินทร์ (เอิร์ธ) จากโรงเรียน.ระยองวิทยาคมปากน้ำาทำา
คะแนนสูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีอุตสาหกรรม) เอิร์ธจบมาด้วย
เกรดเฉลีย่ 3.92 ชอบเรยีนชีววิทยา ชอบการทดลอง นอกจากต้ังใจเรียนในช่ัวโมง
เรียนแล้ว เอิร์ธยังเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่แตกต่างจากบทเรียน 
และอาศัยทบทวนบทเรียนจากตอนเรียนกวดวิชา 

นายธนวัฒน ์บุรีวชิระ (ควิ) จากโรงเรียนรัตนโกสนิทร์สมโภชบวรนเิวศศาลา
ยา ในพระสงัฆราชูปถัมภ ์ทำาคะแนนสงูสดุ ของวิทยาลยัวิทยาลยัการบริหารและ
จดัการ หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลา่วว่า ต้ังใจเรยีนในห้องให้เข้าใจมากทีส่ดุ 
และหมั่นทบทวนบทเรียนในส่วนที่เราไม่เข้าใจ ถ้าตอนเรียนไม่เข้าใจก็ต้องถาม
อาจารย์หรือเพื่อนเลย เด็กไทยส่วนใหญ่มักจะไม่ถามเวลาที่ไม่เข้าใจ และมักจะ
ปล่อยเลยตามเลย ซึ่งจะทำาให้เราไม่เข้าใจ และมักจะทบทวนบทเรียนทุกวันหลัง
จากกลับมาถึงบ้าน ซึ่งคิวคิดว่าดีกว่าการมานั่งอ่านก่อนสอบ 1 อาทิตย์ เพราะ
พอเราเข้าใจแล้ว เราก็จะไม่ลืม พอช่วงสอบก็จะอ่านผ่านๆ ตาในเรื่องที่เราเข้าใจ 
เราก็จะทำาคะแนนได้ดี และสอบเข้าคณะที่เราอยากเรียนได้
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ขอแสดงความยินดกัีบ รศ.ดร.เกษม สรอ้ยทอง อาจารย์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 
จากการประชุม The International Conference “Agriculture 
and Environment for Sustainable Development”เมื่อวันที่ 
25-27 พฤษภาคม 2558 จัดโดย Agriculture and Biological 
Research Division National Research Centre,Cairo Egypt

รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง 
ได้รับ Best Oral Presentation 



4

ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ หัวหน้าโครงการ
วิจัย “เซ็นเซอร์ไมโครเวฟเพื่อการเกษตร” ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ด้วย
สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบมีน้ำาท่วมถึง ประกอบกับลักษณะ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีศักยภาพในการผลิตผลไม้
เมืองร้อนหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน ลำาไย มังคุด มะม่วง 
ลิ้นจี่ และเงาะ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของไทย
ทีน่ำารายไดเ้ข้าประเทศหลายพนัล้านบาทตอ่ป ีสรา้งรายไดใ้หก้บั
เกษตรกรผู้เพาะปลูก และผู้ส่งออกของไทยได้เป็นอย่างดี โดย
ในปี 2557 ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกผลไม้กว่า 1.4 ล้าน
เมตริกตันหรือ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ 
มีตลาดส่งออกที่สำาคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
สหภาพยุโรป และสหรฐัอเมรกิา ซึง่เปน็กลุม่ประเทศทีผ่ลไม้ไทย
ได้รับความนิยมสูง อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสภาพดิน
ฟ้าอากาศที่ทำาให้ประเทศเหล่าน้ีไม่สามารถเพาะปลูกผลไม้ชนิด
น้ันๆ ได้ หรือสามารถผลิตได้แต่อยู่ในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชากรทีมี่จำานวนเพิม่สงูข้ึนทกุวนั ประกอบ
กับเทรนด์รักสุขภาพของคนในปัจจุบัน จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ประเทศไทยมียอดปรมิาณการสง่ออกผลไม้เพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม ผลไม้ส่งออกของประเทศไทยมักประสบ
ปัญหาในกระบวนการผลิต และการส่งออกหลายประการ เช่น 
ปัญหาด้านภาษี ปัญหามาตรการกีดกันทางการค้า ปัญหาการ
แข่งขัน ปัญหาด้านสุขอนามัย และปัญหาการขนส่ง ตลอดจน
ปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยวิกฤตการณ์ภัย
แล้งในปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดปัญหาปริมาณผลผลิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ทีว่างไว ้รวมถงึสนิคา้ไม่ไดค้ณุภาพทัง้ในแง่ของขนาด และ
รูปทรง ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกปรับตัวลดลงไม่น้อยกว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ใน
ขณะที่ผลไม้ส่งออกอันดับหน่ึงของประเทศไทยอย่างทุเรียน ก็
มีปัญหาโดนตีกลับสินค้าจากการส่งออกไปตลาดจีน เน่ืองจาก
ที่มีการปะปนทุเรียนอ่อนไม่ได้มาตรฐานเป็นจำานวนมาก ซึ่งก่อ
ให้เกิดความเสียหายมหาศาล ตลอดจนทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่ง
ออกผลไม้ของประเทศไทย ดังน้ัน สจล. ในฐานะสถาบันการ
ศึกษาชั้นนำาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ตระหนักถึง
การพัฒนาประเทศเป็นสำาคัญจึงได้สร้างสรรค์งานวิจัย “ระบบ
ไมโครเวฟเซ็นเซอร์ตรวจสอบความอ่อน-แก่ของผลไม้” เพื่อ
ช่วยลดปัญหาสินค้าส่งออกไม่ได้คุณภาพ โดยเบื้องต้นได้ทำาการ
ทดสอบกับทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกที่สำาคัญที่นำาเงินตราเข้า
ประเทศกว่า 1.2 หม่ืนล้านบาท ด้วยปริมาณกว่า 3.7 ล้าน
กิโลกรัม ในปีที่ผ่านมา 

ผลงานเด่น

สจล. โชว์ต้นแบบนวัตกรรม
สแกนความอ่อน-แก่ของผลไม้
นำาร่องส่องทุเรียนก่อนส่งออก 
ยั้งปัญหาสินค้าเกษตรไทยไม่ได้คุณภาพ
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ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวัฒน์ ชิวปรีชา อาจารย์
ประจำาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หน่ึงในทีมงานวิจัยของ 
ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์  ได้อธิบายหลักการทำางาน
ของนวตักรรมดงักลา่ว ซึง่ออกแบบมาเพือ่ใชง้านเปน็ตน้แบบใน
การวดัความอ่อน-แกข่องทเุรยีน โดยมีหลกัการทำางานดงัตอ่ไปน้ี

สมมุติฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบจะอาศัยหลักการจำาแนก
วัสดุภายใต้การทดสอบ (Material Under Test: MUT) ด้วย
เทคนิคทางด้านไมโครเวฟโดยพิจารณาจากขนาดของสัญญาณ
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟา้ทีถ่กูลดทอน (Magnitude Attenuated) อัน
เน่ืองมาจากค่าคงที่ไดอิเล็กทริกซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ  ในที่นี้วัสดุที่ทำาการทดสอบคือผลทุเรียนซึ่งผลทุเรียนอ่อน
และผลทุเรียนแก่โดยสมมุติฐานแล้วจะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่
แตกตา่งกนัอันจะสง่ผลใหค้วามสามารถในการลดทอนขนาดของ
สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน

 ระบบไมโครเวฟเซ็นเซอร์ต้นแบบที่พัฒนาข้ึนโดยใช้
สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (คลื่นไมโครเวฟ) ในการตรวจสอบ
นั้น จะเริ่มต้นการใช้งานโดยการวางวัสดุที่จะใช้ทดสอบ (MUT) 
หรือทุเรียนเอาไว้บนแท่นวัด (Measurement Platform) ที่มี
สายอากาศ (Antenna) ในการส่ง-รับสัญญาณไมโครเวฟติดตั้ง
อยู่ สายอากาศดังกล่าวได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานที่ความถี่
ซึง่เหมาะสมกบัการนำามาใชใ้นการตรวจสอบผลทเุรยีน  จากน้ัน
เครื่องส่ง (Transmitter) จะทำาการส่งสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ
ด้วยสายอากาศส่ง (Tx. Antenna) ผ่านผลทุเรียน ขนาดของ
สญัญาณทีผ่่านผลทเุรยีนออกมาจะถกูรบัดว้ยสายอากาศรบั (Rx. 
Antenna) ทีต่อ่อยู่กบัเครือ่งรบั (Receiver) ซึง่ทัง้เครือ่งสง่-รบั
สญัญาณไมโครเวฟน้ันสรา้งข้ึนโดยอาศยัเทคโนโลยีวทิยุทีก่ำาหนด
ด้วยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Radio: SDR) โดยมี
ซอรฟ์แวรแ์ละคอมพวิเตอรเ์ปน็ตวัควบคมุการทำางานของเครือ่ง
ส่ง-รับ ดังกล่าว จากข้ันตอนที่กล่าวมาน้ีขนาดของสัญญาณ
คลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ทีผ่่านทเุรยีนจะมีขนาดทีถ่กูลดทอนลงแปรผัน
ไปตามความอ่อน-แกข่องผลทเุรยีน ข้อมูลทีว่ดัไดจ้ะสง่ผ่านจาก
เครื่องรับด้วย USB port ไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่ติด
ตั้งซอร์ฟแวร์ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ที่พัฒนา
ข้ึนจากเทคนิคทางปญัญาประดษิฐ์ (AI: Artificial Intelligence) 
เพื่อการตัดสินใจรวมทั้งทำาการแสดงผล (Display) บนหน้าจอ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการ

แทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรคุณภาพในสาขาที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง รวม
ไปถึงมีพันธกิจในการพัฒนาประเทศชาติ และตอบแทนสังคม
มาอย่างยาวนาน ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม 
ผ่านการพัฒนาโครงการวิจัย และสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
เปน็ประโยชน์ตอ่สงัคม ภายใตแ้นวคดิ “รากฐานนวตักรรมสรา้ง
ชาติ: The Nation of Innovation” จึงได้มีโครงการวิจัยที่
เกี่ยวเน่ืองกับการเกษตรอย่างหลากหลาย ที่จะสามารถพัฒนา 
และนำามาประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ในอนาคต อาทิ การพัฒนา
เรือสะเทินน้ำาสะเทินบกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร การเพิ่ม
มูลค่ากาก

รำาข้าวด้วยการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมแร่
ธาตุผงในแคปซูลเข้มข้นจากธรรมชาติ การป้องกันการรบกวน
ของแมลง

ในสวนปลูกผักด้วยการใช้เทคนิคการรบกวนแบบหุ่นไล่กา
ปล่อยคล่ืนความถี่ การวิจัยการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ 
เป็นต้น 

ย่ิงไปกวา่น้ัน สจล. กยั็งมุ่งผลักดนัใหเ้กดิการบรูณาการงาน
วิจัยระหว่างคณะต่างๆ ในสถาบัน โดยล่าสุดได้มีการพัฒนา
นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
ชาวเนปาล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 คณะ ได้แก่ คณะ
อุตสาหกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน
ในการเป็น 1 ใน 10 สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2563 
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นางสาวมณฑกานติ์ ศิริวิชัย นางสาวศิระ ศักดิ์เลิศวิไลและ
นายภูวรินทร์ จานะพร นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัล Grand Award (รางวัลที่ 1) ในประเภท 
Poster Presentation ในผลงานเรื่อง “โปรแกรมฝึกทักษะการ
เล่นดนตรีไทยเสมือนจริง” โดยมี อาจารย์วิสันต์ ต้ังวงษ์เจริญ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากนี้ยังมี นางสาวกัญญาวัสถ์ อบเชย นางสาวชิด
ชนก ทองมาก และนางสาวณัฐทิยา เทศฉิม นักศึกษาภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล รางวัล Grand 
Award(รางวัลที 1)  ประเภท Oral Presentation ในผลงาน
เร่ือง“แอพพลิเคช่ันหาปริมาตรของวัตถุบนแอนดรอยด์” และ
ประเภท Poster Presentation นายพงศ์พิชา  ศิริวิมลสัตยา
และนางสาวบุญญาพร แสงมา ได้รับรางวัลที่ 1 Grand Award 
ในผลงานเรื่อง“แอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการiOS สำาหรับ
วิเคราะห์อาการผิดปกติทางตาเบื้องต้น” นางสาวพิริยา ชัยยันต์  
นายภาสกร เรืองวิทยานุสรณ์ นางสาววรัญญา ด้นประดิษฐ ได้
รับรางวัลที่ 2  Best of Excellence Award ในผลงานเรื่อง บี
ทีเอส คลิก” / นางสาวกัญญาณัฐ ทองปอนด์ นายกิตติวรรณ ศรี
วงศ์ตระกูล นางสาวจันทกานต์ พจนะศิลป์ รางวัลที่ 2  Best of 

นางสาว ยุวันดา เอี่ยมเผ่าจีน  นักศึกษาวิทยาลัยนาโนพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง ได้รับรางวัล Outstanding oral presentation จากการประชุม
วิชาการ โครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก ครัง้ท่ี 16 (RGJ-Ph.D. Congress 
XVI) โดยมีผศ.ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ โรงแรมจอม
เทียน ปาลม์ บชี รสีอรท์ เมอืงพทัยา จงัหวัดชลบรีุ เมือ่วันท่ี 13 มถุินายน 2558

Excellence Award  ในผลงานเรือ่ง“ระบบจดัการพืน้ทีเ่ก็บข้อมลู
บนการประมวลผลกลุม่เมฆแบบสว่นตัว” โดยม ีดร.วรางคณา ก้ิม
ปาน เปน็อาจารย์ทีป่รกึษา ในการประชุมวิชาการระดบัปรญิญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Under-
graduate Conference in Computing : AUC2 2015) จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล

ยุวันดา นักศึกษา ว.นาโน ได้รับรางวัล
Outstanding oral presentation
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วิศวะ’58 Engineer Changs The World และงาน  
Engineering EXPO 2015 เมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2558 
ณ EH 106 ศูนย์ประชุมนิทรรศการไบเทค บางนา

วิศวะ’58 Engineer Changs The World เปน็การจดัแสดง
ศกัยภาพและเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมไทย ให้ผูเ้ข้าชมงานได้เข้าใจ
และเห็นความสำาคัญด้านวิศวกรรม อีกท้ังยังเป็นการร่วมเฉลิม
ฉลอง ในโอกาสครบรอบวนัสถาปนา 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 
2558 รายได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะมอบให้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อนำาไปจัดสร้างเป็น “กองทุนพัฒนาวิศวกรน้อย”

ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนวัตกรรมที่โดดเด่น 
คือ ดินสอ หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุอัจฉริยะ สามารถทำางาน
โดยไม่มีวันหยุด แบ่งเบาภาระการดูแลได้ 24 ชั่วโมง ผู้สูงอายุ
จะไม่ขาดการติดต่อหรือขาดการเฝ้าดูแล สามารถปฏิบัติการได้
หลายอย่าง อาท ิทำางานเปน็อปุกรณส์ือ่สารทีผู่ส้งูอายุสามารถโทร
ติดต่อหาลูกหลาน หรือโทรออกฉุกเฉินไปยัง สถานที่ต่าง ๆ เช่น
โรงพยาบาล คลินิกใกล้บ้าน สถานีตำารวจ สถานีดับเพลิง และมี
ระบบปฏบัิตกิารแบบ Real Time Monitoring เช่ือมต่อกับอปุกรณ์

วิศวฯ สจล. จัดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 55 ปี 
ในงาน วิศวะ’58 Engineer Changs The World  

สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Smart-Phone คอมพิวเตอร์
โนต้บุ๊ก ผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็ ช่วยให้ลกูหลานสามารถดูแล และ
เห็นสภาพความเป็นไปของผู้สูงอายุจากที่ต่างๆ ได้

หุ่นยนต์ CIRA 2 หรือน้องแชโดว์ หุ่นยนต์ช้อปปิ้งอัจฉริยะ 
โดยเจ้าหุ่นยนต์ CIRA 2 ได้มีการพัฒนาจากหุ่นยนต์ CIRA 1 
ให้มีขนาดเล็กลง สามารถพับเก็บไว้ในท้ายรถได้ และที่พิเศษสุด 
สามารถเดินตามเจ้าของได้อีกด้วย สนนราคาเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้
ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

CT-4A Flight Simulator สัมผัสกับประสบการณ์เสมือน
จริงในการขับเครื่องบินกับเครื่อง CT-4A Flight Simulator ซึ่ง
โรงเรียนการบินเอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ ได้นำามาจัดแสดงใน
งาน โดยผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมทดลองขับเครื่อง CT-4A Flight Simulator ได้ที่ Website 
: www.engineeringexpo2015.com หรือลงทะเบียนที่หน้างาน 

อากาศยานไร้คนขับ Unmanned Aerial Vehicle ปัจจุบัน
นี้ในหลายวงการ ร่วมถึงวงการข่าว ได้มีการนำา UAV หรือ 
อากาศยานไร้คนขับมาใช้กันเป็นจำานวนมาก ในงานนี้คุณจะได้
รู้จักกับเจ้า UAV ว่าคืออะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง มีตัวอะไร
ประกอบที่น่าสนใจ ประโยชน์และรูปแบบการใช้งาน เช่น ใช้ใน
การขนส่ง ใช้ในการโจมตีทางอากาศ ใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง ดู
สภาพจราจร เป็นต้น

นอกจากผลงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจำาหน่ายสินค้า 
ผลติภณัฑ์ และบริการด้านวิศวกรรมในราคาพเิศษ การจดักิจกรรม
สมัมนาวิชาการดา้นวิศวกรรม คลนิกิวิศวะ จดัวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญ 
บริการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม Test Your Talent 
บริการจัดทำาแบบทดสอบความสามารถการเป็นวิศวกร สำาหรับ
นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ การจัดกิจกรรมบนเวที อาทิ การตอบ
ปัญหาชิงรางวัล การแสดงเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมใหม่ ๆ การ
จัดแขง่ขนับงัคบัโดรน การแสงดนตร ีโดยไดร้บัความสนใจมผีูเ้ขา้
ร่วมชมงานเป็นจำานวนมาก 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ อาจารย์อันธิกา สวัสดิ์ศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและ
อบรม และผู้บริหารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำานวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์
ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากSouphanouvong University ประเทศลาว นำาโดย Mr.Yommana 
Syhakhang ตำาแหน่ง Director of International Affairs Office และ Dr.Chang Ji-Soon 
ตำาแหน่ง Project Consulting Manager จาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ 
เข้าพบผูบ้ริหารสถาบนั เพือ่แนะนำาตัว และหารือเก่ียวกับการสง่อาจารย์จาก Souphanouvong 
University มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สถาบัน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 9.50 
น. ณ ห้อง 706 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.อนุวัฒน์ จาง
วนชิเลศิ รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด
งาน International Symposium on Lightning Protection and 
High Voltage Engineering (ISLH 2015) ซึ่งภายในงานได้รับ
ความสนใจจากบุคคลทั้งภายในสถาบัน และภายนอก เข้าร่วมงาน
เป็นจำานวนมาก โดยงาน ISLH 2015 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12-13 
มถุินายน 2558 ณ ช้ัน 3 อาคาร ECC คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คณุทหารลาดกระบงั จดักิจกรรมการปฏิริปูการศึกษาภาคปฏบัิต ิ
หัวข้อ การพัฒนาคนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน “การศึกษาบนวิถีน่าน เฟื้อฟูลุ่มน้ำาน่าน” โดย 
ผศ.ดร.สุพันธุ์ ต้ังจิตกุศลมั่น รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส 
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการป่ัน
จกัรยานรณรงคโ์ดยรอบสถาบันฯ และนทิรรศการ “การนำาองค์ความ
รูล้งสูก่ารปฏบัิติอย่างบูรณาการโดยการประยุกตใ์ช้การออกแบบเชิง
ภูมิสังคมไทยตามแนวพระราชดำาริให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน” และใน
ช่วงบ่ายจัดเวทีเสวนาพูดคุยในหัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษา ภาคปฏิบัติ 
พัฒนาคน เพื่อแก้วิกฤตชาติ” โดย ดร.พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รอง
อธกิารบดฝีา่ยกิจการตา่งประเทศมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำาธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ, ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาบัตยกร
รมศาสตร์ ณ หอประชุมศาสตราจารยประสม รังสิโรจน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.จัดอบรมครู
สอนเทคนคิยานยนต ์โดยไดร้บัเกียรตจิากรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกีย
รติวนิชวิไล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดการอบรม 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ดร.ปรีชา การินทร์ 
เป็นวิทยากรฝกึอบรมให้กับคณาจารย์ วิทยาลยัเทคโนโลยีมนีบุรโีปลเีทคนคิ 
วิทยาลยัเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลยัเทคโนโลยีช่างอตุสาหกรรมกรุงเทพเพือ่
ไปตอ่ยอดความรูใ้ห้นกัศึกษาตอ่ไป เมือ่วันองัคารท่ี 16 มถุินายน 2558 เวลา 
9.00 -17.00 น. ณ ห้อง ME 210 และห้องปฏิติการเทคโนโลยียานยนต์
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ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สจล. เป็นประธาน
พรอ้มดว้ยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อศิรากร รักษาการแทนผูช่้วยอธกิารบดีฝา่ยนวัตกรรม 
ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม ร่วมหารือ 
กับคุณกฤษณะ ละไล สื่อมวลชน Nation ผู้จัดการโครงการอารยสถาปัตย์ พร้อมด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วัชรนิทร ์กาสลกั อปุนายก 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมป์ (วสท.) และคุณวรยุทธ์ กิจกูล ตัวแทนภาคเอกชนบริษัทสยาม นิชชัน ในการเต
รียมเปิดศูนย์ KMITL ASIAN INNOVATION FOR PEOPLE WITH DISABILITY การ
ประชุมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้สามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ในตึกอาคาร ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะทุกรูปแบบ 
ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 
2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้อง 706 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ รักษาการแทน
อธิการบดี สจล. พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิ
โรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามความร่วมมือ
ในการผลิตอาหารสำาเร็จรูปพร้อมบริโภค ด้วยเทคโนโลยีปลอดเช้ือ 
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จำานวน 100,000 ชุด เพื่อส่งมอบ
ช่วยผู้ประสบแผ่นดินไหวประเทศเนปาลนา กับดร.อรรชกา สีบุญ
เรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร โดย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับมูลนิธินิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มนท.) มอบเงินสนับสนุนภารกิจการ
ดำาเนินงานเป็นเงิน 3 ล้านบาท ให้กับสจล.ในการผลิตอาหารพร้อม
บริโภคในบรรจุภัณฑ์ ท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย สามารถเก็บได้นานที่
อุณหภูมิห้อง ภายใต้กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอาหารปลอด
เช้ือ มีบรรจุภัณฑ์ท่ีแข็งแรง เก็บไว้ได้นาน และมีความปลอดภัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.จัดการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้ง
ที่ 5 และระดับนานาชาติ (DRLE2015 The 13th International Conference on De-
veloping Real-Life Learning Experiences: Lifelong Learning Skills in The 21st 
Century) หัวข้อ การพัฒนาประสบการณ์ การเรียนรู้ ในชีวิตจริง “ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในศตวรรษที่ 21” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระวุูฒิ สุวรรณจันทร์ คณบดีกล่าว
ตอ้นรบัไดร้บัเกียรตจิากผศ.ดร.เผชิญชัยภตั ไชยสทิธิ ์รกัษาการแทนรองอธกิารบดอีาวุโสฝา่ย
บริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ทีป่ระชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมยั
สามัญ ครั้งที่6/2558 โดยมีรองศาสตราจารย์.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กล่าวรายงานความเป็นมา 
และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมนำาชม
ผลงานวิจัยของสถาบันเมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 
8.30 น ณ ห้อง606 ช้ัน 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์

สำาหรับผู้บริโภค ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร 4 อย่าง ได้แก่ 
ข้าวผัดคืนชีพ ข้าวต้มเอนเนอย่ี ซุปสีฟื้นไข้ ข้าวเหนียวเปียก
ลำาไย ให้พลงังานทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตอ่การดำารงชีวิตในช่วง
สถานการณ์ภัยพิบัติ จำานวนผลิต 100,000 ชุด เพื่อนำาไปช่วย
เหลอืชาวเนปาลตอ่ไป เมือ่วันพฤหัสบดท่ีี 18 มถุินายน 2558 ณ 
ห้องอุทัย ชั้น 6 การนิคมแห่งประเทศไทย มักกะสัน กรุงเทพฯ
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สจล. เผยแนวทาง พัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองสีเขียว 
รับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก” พร้อมโชว์ 3 โมเดลสถาปัตย์ฯ 
เพื่อนักปั่น บอกลาอุบัติเหตุรายวัน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) เผยแนวทางการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มเมอืงอย่างย่ังยืน รบัวัน
สิง่แวดลอ้มโลก พรอ้มผดุ 3 ไอเดียสถาปัตยกรรมเพือ่ผูใ้ช้จกัรยาน
ฝีมือนักศึกษา ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จักรยานสุวรรณภูมิ 
พื้นที่พัฒนาความรู้ผู้ใช้จักรยาน ผ่านการแสดงนิทรรศการ และ
การอบรม ศูนย์ผู้ใช้จักรยานกรุงเทพมหานคร ฮับใหม่ของนัก
ปั่นจักรยาน  จอดได้กว่า 2,700 คัน เชื่อมต่อทุกเส้นทางขนส่ง
สาธารณะ และสนามกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย สนามกีฬา
จักรยานไทยท่ีมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติเพื่อรองรับ
กลุม่ผูใ้ชจ้กัรยานทีม่ศีกัยภาพในการอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม กรุงเทพฯ  
พรอ้มเสนอการพฒันาระบบจักรยานทีด่เีพือ่รองรับความตอ้งการ
ของผู้ใช้จักรยานผ่าน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปัญหา และ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานอย่างแท้จริง 2) การจัดทำาแผน
แมบ่ทในการพฒันาระบบจกัรยาน 3) เนน้กระบวนการมสีว่นรว่ม
ของทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ใช้จักรยานกว่า 2 
ลา้นคน ในจำานวนนีเ้ปน็ผู้ใช้จกัรยานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล ประมาณ 150,000 คน และเป็นผู้ใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวประมาณ 260,000 คน และในอนาคตจำานวน
ผู้ใช้จักรยานน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ อย่างไรก็ดี สจล. 
ก็ได้มีการจัดกิจกรรม และโครงการวิจัยต่างๆ ที่ให้ความสำาคัญ
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกมากมาย อาทิ การพัฒนาต้นแบบ
อาคารประหยัดพลังงาน การวิจัยเคร่ืองรับขยะเพื่อการรีไซเคิล

อัตโนมัติเพื่อการจัดการขยะชุมชนในประเทศไทย การพัฒนารถ
เข็นผลิตพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปิด
ทดสอบเส้นทางนำาร่องรถเมล์ไฟฟ้า สจล. – แอร์พอร์ตลิงค์สถานี
ลาดกระบงั ซ่ึงสอดคลอ้งภายใต้แนวคิด “รากฐานนวัตกรรมสร้าง
ชาติ: The Nation of Innovation” ในการเป็นสถาบันการศึกษา
เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ประพทัธพ์งษ ์อปุลา อาจารย์ประจำากลุม่วิชาการวางแผน
ภาคและเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์ของการรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวม
ถึงประเทศไทย ซ่ึงสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนกระแสดังกล่าว คือการป่ัน
จักรยาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำาหรับการเดินทาง การท่องเท่ียว 
การออกกำาลังกาย หรือในชีวิตประจำาวัน จนกลายเป็นกิจกรรมที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป  โดยการปั่นจักรยานนอกจากจะช่วยลด
การใช้พลังงานน้ำามัน และมลพิษทางอากาศแล้ว ก็ยังช่วยเสริม
สร้างให้ผู้ใช้จักรยานมีสุขภาพท่ีดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ใช้จักรยานกว่า 2 ล้านคน ในจำานวนนี้เป็นผู้
ใช้จักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมาณ 
150,000 คน และเป็นผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว
ประมาณ260,000 คน และในอนาคตจำานวนผู้ใช้จักรยานน่าจะ
มแีนวโนม้เพิม่สงูข้ึนเรือ่ยๆ ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสำาคญัท่ีจะนำาไปสูก่าร
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พฒันากรงุเทพฯให้เป็นเมอืงสเีขียว นอกจากนีก้ารป่ันจกัรยานก็ยัง
มสีว่นช่วยในการบรรเทาปัญหาการจราจรตดิขัดจากการใช้รถยนต ์
และรถจกัรยานยนต์ทีม่จีำานวนกวา่ 7 ลา้นคันทัว่กรงุเทพฯเป็นการ
เพิม่ทางเลอืกในการสญัจร การป่ันจกัรยานไปทำางานประมาณ 6.5 
กิโลเมตรต่อวันยังจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 
900 กิโลกรัมต่อปี  ซึ่งหากเราลองศึกษาเมืองหลวงที่มีความเป็น
มิตรกับการขี่จักรยาน (Bicycle-Friendly) มากที่สุดในโลกอย่าง
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ซ่ึง 40 เปอร์เซ็นต์
ของการเดินทางในเมืองหลวงเป็นการเดินทางโดยใช้จักรยาน จะ
พบว่าภายในตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมจะมีโครงข่ายเส้นทางจักรยาน 
สิ่งอำานวยความสะดวกในการจักรยาน และมีการสร้างท่ีจอดรถ
จักรยานขนาดใหญ่ในย่านสำาคัญของเมือง และบริเวณสถานี
รถไฟหลักของเมืองอีกด้วย หรืออย่างกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก์ ทีม่กีารทำาถนนพืน้เรียบรองรบัการเดนิทางดว้ยจกัรยาน
เป็นระยะทางกว่า 1.2 ลา้น กิโลเมตรต่อวัน อกีทัง้ยังมวีฒันธรรม
สนับสนุนให้ใช้รถจักรยานประจำาเมือง ด้วยการอนุญาตให้มีการ
เช่ารถจกัรยานสาธารณะได้ฟร ีโดยผูเ้ช่าเสยีเพยีงคา่มดัจำาเท่านัน้ 
รวมไปถึงการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนบัสนนุการ
ใช้จักรยาน เช่น ไฟสะท้อนแสงบนผิวทาง ป้ายสัญญาณจราจร 
เครื่องนับจำานวนจักรยาน เป็นต้น ในขณะที่กรุงสตอกโฮล์ม 
ประเทศสวีเดน และมีทางจักรยานอยู่รอบเมือง และมีฮับสำาหรับ
ให้เช่าจักรยานกว่า 110 แห่ง อำานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 ดร.ประพัทธ์พงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจะพัฒนา
กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองจักรยานได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของหนว่ยงานท้ังภาครฐัและเอกชนในการอบรม ให้ความรูแ้ก่ท้ังผู้
ใช้จกัรยานและผูใ้ช้รถใช้ถนนในเร่ืองของกฎจราจร และการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยตลอดจนพัฒนาสิ่งก่อสร้างที่จะช่วยอำานวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานอย่างตรงจุด อย่างไรก็ตาม การ
ผลกัดันกรงุเทพฯ ให้เป็นเมอืงของผูใ้ช้จกัรยานได้นัน้จำาเป็นจะต้อง
ใช้เวลา และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนื่องจากในปัจจุบัน 
ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาระบบจักรยานท่ีดี สภาพพื้นผิว
ทางที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่ จึงไม่สามารถรองรับความต้องการ
ของผู้ใช้จักรยานได้ ในขณะท่ีผู้ใช้จักรยานก็ขาดความเข้าใจและ
ตระหนักถึง กฎระเบียบการใช้ท้องถนน และการข่ีจักรยานให้
ปลอดภัย ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่เคยเปิดโอกาสและเปิดใจรับรู้
ว่าจกัรยานสามารถเป็นพาหนะหนึง่ทีส่ามารถใช้สญัจรในกรุงเทพฯ 
ได้ 

จนหลายคร้ังก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุที่เราเห็นได้ตามข่าว
หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งนี้ สำาหรับการเริ่มต้นพัฒนากรุงเทพฯ ไป
สู่การเป็นเมืองจักรยานควรดำาเนินการตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ศึกษาถึงปัญหา และความต้องการของผู้ใช้จักรยาน รวม
ไปถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบจักรยาน โดยเฉพาะใน
เขตชุมชนท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นสถานทีท่ีม่กัจะมคีนใช้จกัรยานในการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันอยู่เป็นจำานวนมาก 

2. จดัทำาแผนแมบ่ทในการพฒันาระบบจกัรยานโดยเนน้ความ
ปลอดภัย ความสะดวกและความสบายในการใช้งาน โดยที่แผน
แม่บทจะเป็นเหมือนแนวทางการพัฒนาระบบจักรยานที่เห็นเป็น
โครงรา่งชัดเจน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจดัลำาดับความสำาคญัของ
โครงการ ลดงบประมาณ และเวลาในการทำางานที่ซ้ำาซ้อนของ
หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการอันเกี่ยวเนื่องกัน 

3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งก่อน- 
ระหว่าง-หลงั จากการทำาแผนแมบ่ท นำาทุกความคิดเห็นมาปรับใช้
ในการพฒันาทุกข้ันตอน เพือ่ให้ไดเ้มอืงจกัรยานท่ีตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ให้ได้มากที่สุด (อ่านต่อฉบับ 46)
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สจล. โชว์ “น่านโมเดล” ตัวอย่างความสำาเร็จ
การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย
ต้นแบบชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดี คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สังคมไทยมีลักษณะ
การอยู่อาศัยในรูปแบบของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ การจะพัฒนา
ประเทศไทยใหก้า้วทนัชาตทิีพ่ัฒนาแลว้นัน้ จะตอ้งอาศยัความ
ความร่วมมือกันของทุกๆ ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยเล็กๆ ของกลุ่ม
คนทีแ่บง่ตามพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย ในการพฒันาพืน้ทีข่องชมุชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนสามารถรองรับกับปัญหาภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องความ
เหลื่อมล้ำาระหว่างการพัฒนาภาคเมือง และชุมชน โดยในภาค
เมืองน้ันจะเปน็การพฒันาในระบบทีมี่ความทนัสมัยในทกุๆ ดา้น
ให้มีความพร้อมที่จะรองรับ

ความเจรญิทีเ่ข้ามา แตกตา่งกบัชมุชนทีมี่ระบบการพฒันา
ในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของงบประมาณ 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาชุมชน จนกลายเป็นความ
ล้าหลังในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข 
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

ดังน้ัน สจล. ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ตระหนักถึงการใช้องค์ความ
รู้เพื่อการพัฒนาประเทศเป็นสำาคัญ จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือ
ข่ายจังหวัดน่านใน

การจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชนนำาร่อง ณ จังหวัดน่าน 
หรือ “น่านโมเดล” ผ่านการนำานวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม
มาใช้เป็นแม่แบบในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนน่านอย่าง
เหมาะสม โดยใชห้ลกัการออกแบบทีไ่ม่ไดเ้ปน็เพยีงการนำาศลิปะ
เข้ามาประยุกต์ใช้ แต่เป็นการย้อนกลับมาสำารวจลักษณะพื้นที่
ชมุชนตัง้แตต่น้ พรอ้มกบัผนวกการเชือ่มโยงงานสถาปตัยกรรม

เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มาบูรณาการความต้องการในทุกมิติ อันได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ ด้านการศึกษา ด้าน
ความเปน็อยู่  และดา้นวฒันธรรมตา่งๆ ของชมุชน เพือ่พฒันา
ชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการพึ่งตนเอง และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการแกป้ญัหาประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาเรื่องอุทกภัยและภัยแล้ง ปัญหา
ด้านการเกษตร และปัญหาด้านพลังงาน 

ทั้งนี้ การจัดทำาโครงการพัฒนาชุมชนนำาร่อง ณ จังหวัด
น่าน หรือ “น่านโมเดล” ประกอบไปด้วย 3 พื้นที่นำาร่อง ได้แก่ 

สวนเอเดน อำาเภอเวียงสา ชุมชนต้นน้ำาน่าน อำาเภอ
ทา่วงัผา และศนูย์เรยีนรูช้มุชนบา้นหว้ยพา่น อำาเภอเชยีงกลาง 
โดยดำาเนินการพัฒนาภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต 
(Design for life)” อนัหมายถงึการออกแบบทีส่ามารถปรบัปรงุ 
พฒันา หรอืแกป้ญัหาอย่างย่ังยืนใหก้บัชมุชนน้ันๆ ซึง่โดยทัว่ไป
คนภายนอกมักจะมองว่าความย่ังยืนของชมุชนมีความหมายใน
ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

แตแ่นวทางการดำาเนินงานของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
สจล. นั้น จะเน้นเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุก
มิติ 

ซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ของการทำางานในฐานะนักออกแบบ
เพื่อชุมชน ที่ไม่ใช่แค่การมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะ 
แต่ยังจำาเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ตั้งแต่เรื่อง
เกษตรกรรม การชลประทาน สิ่งแวดล้อม อาหาร การศึกษา 
หรืออื่นๆ 

เพราะทัง้หมดน้ี ลว้นเปน็ปจัจยัหลกัในการดำาเนินชวีติอย่าง
ย่ังยืนของมนุษย์ในทุกสังคม โดยแนวคิด “การออกแบบเพื่อ
ชีวิต” ประกอบไปด้วย 4 ฟังก์ชั่นหลัก ได้แก่

1. ฟังก์ชั่นการกักเก็บน้ำา ชุมชนจะได้รับการออกแบบตาม
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กายภาพทีเ่หมาะสมของของพืน้ทีน้ั่นๆ โดยพืน้ทีจ่ะถกูออกแบบ
ใหก้กัเกบ็น้ำาไดใ้นหลายรปูแบบอาท ิอ่างกกัเกบ็น้ำา นากกัเกบ็น้ำา 
ภูเขากักเก็บน้ำา เขื่อนกักเก็บน้ำา 

2. ฟังก์ชั่นการบริหารจัดการบริโภค การดำาเนิน
อุตสาหกรรม พื้นที่ในชุมชนจะถูกออกแบบให้มีบ่อน้ำาที่ขนาด
เล็กใหญ่แตกต่างกัน โดยแต่ละแหล่งน้ำาจะมีองค์ประกอบ
แวดล้อมของแหล่งน้ำาที่หลากหลายตามความเหมาะสม อาทิ 
แหล่งน้ำา

ที่ 1 มีการปลูกข้าว ปลูกผัก ฟาร์มเห็ด แหล่งน้ำาที่ 2 มี
การปลูกข้าว ฟาร์มเห็ด ฟาร์มหมู แหล่งน้ำาที่ 3 ปลูกข้าว ปลูก
ผัก เลี้ยงสัตว์ โดยแต่ละแหล่งน้ำาจะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลาย

3. ฟังก์ชั่นการบำาบัดน้ำาเสีย ทุกชุมชนจะได้รับการแบบ
ที่ผนวกฟังก์ชั่นในการบำาบัดน้ำาเข้าไปด้วย ผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ Treatment Grass Plot ทุ่งหญ้าบำาบัด แหล่งอาหาร
บำาบัดน้ำา แหล่งที่อยู่อาศัยบำาบัดน้ำา 

4. ฟังก์ชั่นในการผลิตเพื่อการบริโภค การผสมผสาน การ
ทำาการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ผสมผสาน พันธ์ไม้ พันธ์สัตว์ 

ที่หลากหลาย สอดคล้องตามฤดูกาล เพื่อสร้างสมดุลของ
การดำาเนินชีวิต โดยการออกแบบดังกล่าวนอกจากจะตอบ
สนองความตอ้งการของคนในพืน้ทียั่งสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการนักเทีย่ว และสรา้งเปน็แหล่งทอ่งเทีย่งเชงินิเวศไดด้ว้ย  

อย่างไรก็ตามคุณค่าหลักของ “การออกแบบเพื่อชีวิต” 
ไม่ใช่แค่การสร้างแบบแปลนที่สวยงามเท่าน้ัน แต่ต้องมอบ
ประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่น้ัน
ด้วย ซึ่งโดยหลักๆ แล้ว แปลนของชุมชนที่ตอบโจทย์เรื่อง
ความย่ังยืนจะประกอบด้วยพื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์ในชุมชน 
อาทิ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นาข้าว บ่อน้ำา และที่อยู่อาศัย ก็จะไม่
ขาดแคลนอาหาร ขณะเดยีวกนักเ็ปน็การสง่เสรมิใหค้นในพืน้ที่
มีอาชีพ มีรายได้จากการค้าขายผลผลิตต่างๆ

นอกจากการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆ แล้ว 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ยังมีแนวคิดในการเต
รียมพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ให้
เป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการพึ่งพาตนเอง” แห่งแรกของโลก 
โดยการปรับพื้นที่ในสถาบัน ให้เหมาะกับการทำาการเกษตร 
พรอ้มกบัสรา้งศนูย์นวตักรรมแหง่ชวิีตไว้ดา้นหลงัสถาบนัฯ เพือ่
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ด้านวิถีชีวิตควบคู่กัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
มีรายได้จากการพึ่งพาตนเอง และเป็นการลดปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในชุมชน ที่เป็นผลพวงจากการที่คนต่าง
จังหวัดนิยมเคลื่อนเข้าสู่เมืองหลวงกันเป็นจำานวนมาก ดังน้ัน 
นอกเหนือจากการไดเ้รยีนรูด้า้นวชิาการ นักศกึษาของสถาบนัฯ 

จะไดเ้รยีนรูว้ธีิคดิอย่างรอบดา้น เพือ่ใหท้ัง้ตนเอง สถาบนัฯ 
และชมุชนไดป้ระโยชน์ไปพรอ้มกนัทกุสว่นอีกดว้ย โดยตวัอย่าง
ของแนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต (Design for life)” ได้
มีการนำาไปใช้แล้วที่ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก และศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองพื้นที่
น้ี ต่างได้รับการปรับปรุงผังเมืองเพื่อให้เหมาะกับการรองรับ
ปริมาณน้ำาฝนที่อาจก่อให้เกิดอุทกภัยได้มากขึ้น และเหมาะต่อ
การทำาการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงมากยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการ
แทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำาลัง
พัฒนา และไม่มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง 
โดยมักจะตามกระแสของประเทศตะวันตกที่มุ่งเน้นความ
เจริญทางวัตถุเป็นสำาคัญ ต้องการผลักดันความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ละทิ้งพื้นฐานด้านอื่นๆที่ควรพัฒนาไป
พร้อมกัน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม และระบบ
การรองรับจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น ตลอดจนระบบการศึกษา
ที่จะช่วยสร้างประชากรให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืนต่อไป สจล. 
ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำาของประเทศไทยจึงได้มุ่งเน้น
การพัฒนานักศึกษา และบุคลากรคุณภาพ โดยเฉพาะในสาขา
ที่ขาดแคลน รวมไปถึงทำาการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ อันเปน็ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
“รากฐานนวัตกรรมสร้างชาติ: The Nation of Innovation” 
ของสถาบันในการเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไทย 
นอกจากน้ี ทางสถาบันยังได้เปิดตัวศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี
เพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOK) รองรับการสร้างสรรค์
งานวิจัยแบบบูรณาการ ที่เป็นการนำาองค์ความรู้ระหว่างคณะ
ตา่งๆ มาประยุกตใ์ชร้ว่มกนั โดยมีความตัง้ใจผลกัดนัใหเ้กดิเปน็
โครงการ และนวัตกรรมต่างๆ สู่การพัฒนาประเทศไทยต่อไป
ในอนาคต อันสอดรับกับวิสัยทัศน์ในการเป็น 1 ใน 10 สถาบัน
ชัน้นำาดา้นวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยีของอาเซยีน ในป ี2563
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สวัสดีค่ะ...Life in U ฉบับนี้มาพร้อมกับการเกิด “โอกาส” 
ใหม.่..โอกาสทีจ่ะได้ต้อนรับแคแสดช่อใหม.่..นักศกึษาใหมท่ี่จะเดนิ
เข้าสู่ร้ัวแคแสดแห่งนี้...เพื่อรับการพัฒนาและขัดเกลาความคิด  
และรับการประสิทธ์ิประสาทวิชาจากคณาจารย์ให้มีความกล้า
แกร่งอีกรุ่น.....แต่สำาหรับพี่แล้ว เหนือสิ่งอื่นใดท่ีสำาคัญก่อนได้รับ
การเพิ่มพูนสิ่งที่ดีในชีวิต อย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานความคิดมา
เป็น “ต้นทุน” ก่อน ซึ่งน้องๆ เองก็สามารถเริ่มต้นด้วยตนเอง
ได้ไม่ยากจากการใช้ชีวิตประจำาวันในห้องเรียนเองเช่นกัน.... สิ่งๆ 
นัน้ทีท่ำาอยู่และตอ้งทำาให้ดตีลอดไป....เพือ่ให้เป็นกรอบพืน้ฐานทาง
ความคิดที่ดีของเราอยู่เสมอ...ซ่ึงพี่เช่ือเหลือเกินว่าน้องๆ เองก็
ทำาได้ไม่ยากเลย นั่นคือ...

• ตั้งใจเรียนในห้องเรียน
การตัง้ใจเรียนในห้องเรียนเป็นวิธง่ีายๆ ท่ีเรารูกั้นมานานแลว้ 

แตม่กัถูกมองข้ามไป  เพราะการต้ังใจเรยีนในห้องเรยีนนีน้อกจาก
จะช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือสอบลงได้อย่างมากจน
น้องๆ ก็อาจจะรู้สึกว่ามีเวลาว่างมากขึ้น และอีกอย่างเมื่อมีอะไร
ไม่เข้าใจหรือมีคำาถามก็สามารถถามคุณครูผู้สอนได้ทันที และคุณ
ครูหลายๆ ท่านอาจจะให้คะแนนจิตพิสัยเพิ่มจากการต้ังใจเรียน
ในห้องของน้องด้วย รู้แบบนี้เวลาเรียนอย่ามัวแต่เหม่อลอย คุย
กับเพื่อน เล่นโทรศัพท์ หรือนั่งหลังห้องตลอด ลองเปลี่ยนมานั่ง
หนา้ห้องแบบวา่ต้ังใจเรียนดูบา้ง ไมแ่นว่า่คนทีไ่ด้คะแนน Top ใน
เทอมนี้อาจเปลี่ยนเป็นเราก็ได้นะ

• ขยัน...หมั่นเพียรส่งงานที่เรียนให้ครบ
การสง่งานให้นอกจากจะได้เก็บคะแนนจติพสิยัแลว้  สดัสว่น

ของคะแนนเก็บก็ยังมากข้ึนด้วย เพราะสว่นมากแลว้เกณฑ์คะแนน
ในการเรียนคะแนนเก็บจะมากกว่าคะแนนสอบอยู่แล้ว เมื่อเรา
มีโอกาสทำาคะแนนได้ต้ังแต่ยังไม่สอบ โดยเฉพาะในวิชาทีเราไม่
ถนัดจึงต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ก่อน อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรายังได้มี

โอกาสปลกูฝงัความขยนัและฝกึใหเ้รามคีวามรบัผดิชอบไปดว้ยใน
ตวัอกีนะ ...(แต่อย่าลมืว่า...ไมใ่ช่แค่สง่ครบนะ...แตง่านตอ้งมคีวาม
เรียบร้อยและไม่ลอกเพื่อนมาด้วยนะ)

• บ่มเพาะตนเองให้ทำางานอย่างคนเก่ง ... ทำางานให้สำาเร็จ
ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับมอบหมาย

คนเก่งย่อมทำางานได้ไว...เพราะฉะนั้นคนทำางานไวและเก่ง  
ตอ้งทำางานให้เสรจ็ตัง้แต่วันแรกท่ีอาจารย์สัง่  นอกจากจะช่วยลด
งานและการบ้านทีน่อ้งๆ ต้องทำาอยู่แลว้  ยังป้องกันความผดิพลาด
เร่ืองการลมืทำางานสง่ได้อกีดว้ย เพราะการพลาดหรือลมืทำางานสง่  
เมื่อผลงานออกมาก็จะไม่เรียบร้อย  และอาจารย์ยังมองลึกลงไป
ถึงความตั้งใจของเราด้วยว่าเราตั้งใจทำาหรือเปล่า (คะแนนก็เพิ่ม
ได้จากตรงนี้อีกนะ) นอกจากนี้เมื่องานเสร็จไวแต่ยังไม่ถึงกำาหนด
ส่งเรายังมีเวลาที่สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้อีกด้วย  

• จำาดีกว่าจด...จำาไม่หมด...จดดีกว่าจำา
“จำาดกีว่าจด... แตถ้่าเราจำาไมห่มด...จดดีกว่าจำา” ไม?๊?? การ

เรยีนในทุกระดับช้ันตอ้งอาศัยการการจดเข้ามาช่วยเตือนความจำา
และเพิ่มความเข้าใจให้มีมากข้ึน เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ไม่เพียงแค่
จำาด้วยความเข้าใจเท่านั้น จดเป็นคำาสำาคัญ จดไว้เป็นข้อๆ จด
ไว้เป็นแผนผัง ตามความถนัดของเราแต่ละคน รวมท้ังจดงาน  
การบ้านและแนวข้อสอบในแต่ละวันเพื่อป้องกันการพลาดที่เรา
จะได้คะแนนดีๆ อีกด้วย

ความคิดดีๆ เราสามารถคิดและทำาเองได้ไม่ยาก .. เมื่อเรา
ทำาแลว้ยังจะเป็นตน้ทุนแห่งความคิดท่ีด ีท่ีจะช่วยประคบัประคอง
ให้เราเดินไปถูกทาง เมื่อเราเดินไปถูกทางก็เกิดผลงานที่ดีๆ ที่เรา
เองก็เกิดความภาคภมูใิจ  และความภาคภมูใิจนี.้..ก็จะเปลีย่นเป็น
พลังแห่งความคิดเพื่อมุ่งสู่จุดหมายในความฝัน...ซ่ึงมันก็คงไปถึง
ได้ไม่ยาก..เพราะน้องๆ ตั้งใจดีและมีต้นทุนที่ดีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่
แล้ว...เราจะ “ก้าวไปถึงความฝัน” นั้นได้อย่างแน่นอน... 

ต้นทุนแห่งความคิด.....สู่พลังแห่งความฝัน

Life’s in U โดย....สิดารัศมิ์
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นายชยพล ชัยพยนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลากระบงั หนึง่ในสมาชิกทีม RUBBER  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันออกแบบและ
สรา้งหุ่นยนตแ์ห่งประเทศไทย ครัง้ที ่8 (Robot Design Contest 
2015) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช. 
)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์
พลาซ่า ประตูน้ำา กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558

สำาหรับการแข่งขันในปีนี้มีกลุ่มนักศึกษาจากหลายๆ สถาบัน 
รวมกลุ่มเพื่อทำาการแข่งขัน 

สมาชิกในทีม RUBBER ประกอบด้วย
1. นายชยพล ชัยพยนต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง
2. นางสาวศศิธร ภูเงินงอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นายอัษฎา ศีลธรรมดี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
4. นายอินทัช ยงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. นายปารเมศ  ลอดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
6. นายอัศม์เดช มะสัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา และนา
ยอนิวัฒน์ จูห้อง ทีมอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล “Spe-
cial Award” จากแข่งขัน The 6th International Contest of 
Applications in Nano-Micro Technologies (iCAN) 2015 
ซ่ึงในการแข่งขันคร้ังน้ีมีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 15,000 คน
จาก 12 ประเทศ ณ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 
มถุินายน 2558 ติดตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่http://engineer.
kmitl.ac.th/engineer2015

ชยพล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 RDC 2015

วิศวลาดกระบังคว้า Special Award จาก iCAN’15

โ ดย ปีนี้ มี หั ว ข้ อ ก า ร
แข่งขัน “Rebuild the City” 
หรือ หุ่นยนต์สร้างเมือง โดย
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำาหุ่น
ยนต์บังคับมือ ขนย้ายกล่องอาคารให้ต้ังเป็นช้ันๆ ตามโจทย์ที่
กำาหนด ภายในเวลาที่กำาหนด โดยทีมที่ได้รับคะแนนมากกว่าจะ
ได้รับรางวัล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอ
แสดงความยินดแีละช่ืนชม นายชยพล ชัยพยนต์ ทีใ่ช้ความรูค้วาม
สามารถนำาชื่อเสียงมาสู่สถาบัน
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ชื่อภาพ:
ร่มเย็นแดนพระจอมเกล้า
รองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดภาพถ่าย
ใน สจล. ประจำาปี 2557 
หัวข้อ“ธรรมชาติสดใส ใน สจล.”
ผลงานการถ่ายภาพของ
นางสาวทวีทรัพย์ อ่อนน้อม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขานิเทศศาสตร์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถานที่ถ่าย
อาคารเรียนรวมตึกพระเทพ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แนวคิดในการถ่ายภาพ
ความร่มรื่นร่มเย็นด้วยต้นไม้
สูงใหญ่รายล้อมอาคารเรียน 
ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เหมาะ
ในการศึกษาหาความรู้



ปีที่ 8 ฉบับที่ 45 มิถุนายน-กรกฏาคม 2558
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สุดยอด5เด็กเก่ง 
ทำ�คะแนน�Admission สูงสุด
ของพระจอมเกล้าลาดกระบัง


